

Nội dung Sinh là một nhân viên y tế được Trung tâm Y khoa Pasteur đào tạo bài bản, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sản khoa và phụ khoa đã được Nhân dân Thủ Đức gọi là “Bà đỡ”.

Vai trò của người hộ sinh?

[Trung tâm Hộ sinh](#) cùng với Bác sĩ sản phụ đã và đang đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động của bệnh viện sản khoa với vai trò chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ và trẻ em.



Trung tâm Hộ sinh luôn đồng hành cùng thai phụ từ khi mang thai đến khi em bé chào đời, hộ sinh sẽ chia sẻ những cơn đau quặn thắt của sản phụ và vui mừng hân hoan cùng gia đình sản phụ khi mẹ tròn con vuông.

Đề ghi nhận vai trò của người hộ sinh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định “...dịch vụ chăm sóc sức khỏe do Điều dưỡng – Hộ sinh cung cấp là một trong những trợ lực của dịch vụ Y tế”.

Tuần thu nhập vào vị trí của Hộ sinh công tác ở Trung tâm Y tế/Trung tâm Bệnh viện chuyên khoa Sản hay Khoa Sản của Bệnh viện đa khoa, công việc của Hộ sinh thường là:

- Chăm sóc, theo dõi trình độ sinh cho thai phụ, cảm thông chia sẻ nỗi lo âu của mẹ để đảm bảo an toàn cho thai phụ và cùng giúp thai phụ vượt qua cuộc chuyển dạ một cách toàn vẹn;
- Phát hiện những nguy cơ của thai phụ và báo cáo cho bác sĩ, đưa họ đến bệnh viện kịp thời.

Sơ m nhũ t đợc x lý k p th i đợc ra nh ng k ho ch chăm sóc c th cho t ng tr ng h p;

- Tr c ti p theo dõi di n bi n cu c chuy n đ , chăm sóc nh ng nhu cu sinh lý c b n cho thai ph ;

- Ph giúp bác sĩ trong nh ng tr ng h p đợc khó, th thu t ph c t p;

- Chăm sóc nh m duy trì, ph c h i và nâng cao s c kho sau sinh;

- H ng đ n s n ph ki n th c c b n và chuyên sâu khi làm m . cho con bú, theo dõi và chăm sóc tr s sinh trong th i gian b nh vi n.

- Ng i H Sinh là chuyên gia trong chăm sóc thai k bình th ng và chăm sóc s c kh e c a ph n t khi đ y thì đ n sau mãn kinh.

- N H Sinh đợc phép làm m t s th thu t s n khoa thông th ng nh : Hút đi u hoà kinh nguy t, đ t đ ng c tránh thai, khám phát hi n viêm nhi m ph khoa... vai trò đó đợc bi t quan tr ng n nh ng n i ch a có Bác sĩ chuyên khoa ph s n.



Trung cấp Hộ Sinh học ở đâu tốt?

Hi n nay Tr ng Trung cấp Y Khoa Pasteur đang đào t o H Sinh ở trình đ Trung cấp chuyên nghi p. B môn S n ph Nhà Tr ng k t h p v i các B nh vi n chuyên khoa Ph s n, B nh vi n đa khoa TP. Hà N i đợc đào t o ngành H Sinh. N u mu n h c ngành H Sinh, B n hãy đăng ký h c ở Tr ng Trung cấp Y Khoa Pasteur v i [th i gian đào t o Trung cấp Hộ sinh](#) t 1 đ n 3 năm theo t ng đ i t ng.

Học Trung cấp Hộ sinh có thể làm gì sau khi ra trường?

Ng i H Sinh sau khi t t nghi p Tr ng Trung cấp Y Khoa Pasteur có kh năng th c hi n các đ ch v chăm sóc s c kho ph n và tr em, giáo d c truy n thông v s c kho sinh s n và k ho ch hoá gia đình cho ph n và c ng đ ng; có đ o đợc ngh nghi p, kh năng làm vi c đợc l p, làm vi c theo nhóm, có k năng giao ti p hi u v i ng i b nh và c ng đ ng, có k năng h p tác v i các nhân viên y t khác đợc nâng cao ch t l ng khám ch a b nh.

Ngh H Sinh góp ph n nâng cao ch t l ng chăm sóc s c kh e bà m và tr s sinh, gi m thi u các r i ro có th x y ra cho các bà m khi mang thai và lúc sinh n . Đ a ch đ o Tr ng cấp Hộ Sinh:

Hồ sinh Trung cấp tuyển sinh năm 2015

Vị trí bài Administrator

Thứ ba, 04 Tháng 8 2015 06:57 -

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur Hà Nội Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khu phố Trung – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở). Điện thoại tổng đài: 04.6296.6296 – 09.8259.8259



Trường Trung Cấp Y Khoa Pasteur Thái Nguyên: Ngõ 233 Đường Quang Trung – Tầng 8 Phố Tân Thành – TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tổng đài: 0280.6556.333.

Nhà trường khai giảng liên tục các lớp Hộ Sinh trong và ngoài giảng hành chính nhiều đợt trong năm 2015. Website: [Hồ sinh](#)